



THÔNG CÁO BÁO CHÍ

GIẢI BÓNG BÀN CÚP HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM LẦN THỨ XVI – NĂM 2023

Hưởng ứng cuộc vận động **“Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”**, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội tổ chức Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XVI – 2023 nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khuyến khích, động viên phong trào tập luyện và thi đấu thể thao góp phần nâng cao sức khỏe cho đội ngũ người làm báo cả nước, tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau giữa các cơ quan báo chí, đồng thời phát hiện những tay vợt xuất sắc trong giới báo chí.

Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XVI - năm 2023 được tổ chức thi đấu gồm 14 nội dung: *Đông đội nam: Không phân biệt lứa tuổi; Đông đội nữ: Không phân biệt lứa tuổi; Đơn nam từ 45 tuổi trở lên; Đơn nam dưới 45 tuổi; Đơn nữ từ 45 tuổi trở lên; Đơn nữ dưới 45 tuổi; Đơn nam lãnh đạo và Đơn nữ lãnh đạo: Không phân biệt lứa tuổi, dành cho các vận động viên là thủ trưởng, phó thủ trưởng, nguyên thủ trưởng các cơ quan báo chí, quản lý báo chí, các cấp Hội Nhà báo, cấp Vụ, Cục và tương đương của cơ quan báo chí, cơ quan quản lý báo chí; Đôi nam: Không phân biệt lứa tuổi; Đôi nữ: Không phân biệt lứa tuổi; Đôi nam nữ: Từ 45 tuổi trở lên; Đôi nam nữ: Dưới 45 tuổi; Đôi nam có lãnh đạo và Đôi nữ có lãnh đạo: Không phân biệt lứa tuổi, trong 02 vận động viên thi đấu có 01 vận động viên là lãnh đạo.*

Là giải thường niên dành cho các vận động viên không chuyên là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam hoặc người đang công tác trong các cơ quan báo chí, Ban Tổ chức có quy định vận động viên bóng bàn cấp kiện tướng, cấp I quốc gia từ năm 2018 trở về trước chỉ được tham gia nội dung thi đấu đồng đội; vận động viên bóng bàn cấp kiện tướng, cấp I quốc gia từ năm 2018 trở lại đây không được tham gia thi đấu.

Thể thức thi đấu: Đồng đội thi đấu theo thể thức Swaythling 5 trận đơn (A-X, B-Y, C-Z, A-Y, B-X); Đôi, đơn: Các trận đấu 5 ván thắng 3. Tùy theo số lượng vận động viên tham dự ở mỗi nội dung Ban Tổ chức sẽ quyết định thi đấu loại trực tiếp hoặc vòng tròn.

Tính đến ngày **01/12/2023**, Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XVI - năm 2023 đã có: 40 đoàn đăng ký với **190** vận động viên tham gia thi đấu, trong đó có: **155** vận động viên nam, **35** vận động viên nữ.

Ban Tổ chức sẽ trao cúp, cờ, huy chương, tiền thưởng cho các đội, đôi, cá nhân đoạt Giải Nhất, Nhì, Đồng giải Ba ở các nội dung thi đấu. Tổng trị giá giải thưởng là 119.000.000 đồng (Một trăm mười chín triệu đồng chẵn), chưa tính giải phụ.

Công ty Cổ phần MIDOMAX Việt Nam tài trợ trang thiết bị thi đấu nhãn hiệu Kamito cho giải đấu.

Giải được tổ chức trong các ngày từ 13/12 đến 15/12/2023 tại Nhà Thi đấu Trịnh Hoài Đức, số 12 Trịnh Hoài Đức, Đống Đa, Hà Nội.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Bà Võ Thu Nga, Trung tâm Văn hóa Báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam, điện thoại: 0979 820 162. Địa chỉ: Tầng 3, tòa Nhà Hội Nhà báo Việt Nam, phố Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội./.

BAN TỔ CHỨC